



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และมติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งระดับควบ จำนวน ๘ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จำนวน ๔ เล่ม (ฉบับจริง จำนวน ๑ เล่ม และฉบับสำเนา จำนวน ๓ เล่ม) ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานฯ โดยการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วย

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติและโครงสร้างผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าข้อทักท้วงไม่มีมูลหรือเจตนาถกเถียงแก่งแย่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล/สังกัด	เค้าโครงผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล นายวุฒิวิษณุ ราชมณี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๑ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๑	<b>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</b> เรื่อง แนวทางการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี <b>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</b> เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี
๒	ชื่อ - สกุล นายธนาวิทย์ จิตสำรวย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๘๔ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นิติกรชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๘๔	<b>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</b> เรื่อง การพิจารณาให้มีคำสั่งทางปกครองกรณีให้خذใช้คำสั่งใหม่ทดแทนความรับผิดชอบทางละเมิด <b>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</b> เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากนายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่ง
๓	ชื่อ - สกุล นางสาวขวัญวดี ชาติกุล ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๑ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๑	<b>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</b> เรื่อง การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี <b>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</b> เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔	ชื่อ - สกุล นายวิศรุต ขาววิวัฒน์ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๘๖ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๘๖	<b>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</b> เรื่อง การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <b>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</b> เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล/สังกัด	เค้าโครงผลงาน
๕	<p>ชื่อ - สกุล                   นางมลวิมลย์ โพธิมาตย์</p> <p>ตำแหน่ง                   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มหาสารคาม</p> <p>ตำแหน่งเลขที่               ๒๒๗๕</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มหาสารคาม</p> <p>ตำแหน่งเลขที่               ๒๒๗๕</p>	<p><b>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</b></p> <p>เรื่อง การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p><b>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</b></p> <p>เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>
๖	<p>ชื่อ - สกุล                   นายนิติธร ศรีมาตร</p> <p>ตำแหน่ง                   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สกลนคร</p> <p>ตำแหน่งเลขที่               ๒๗๗๑</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สกลนคร</p> <p>ตำแหน่งเลขที่               ๒๗๗๑</p>	<p><b>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</b></p> <p>เรื่อง การจัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดสกลนคร</p> <p><b>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</b></p> <p>เรื่อง การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓</p>
๗	<p>ชื่อ - สกุล                   นายธีรวิชัย ยิ้มเพ็ชร</p> <p>ตำแหน่ง                   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สมุทรสงคราม</p> <p>ตำแหน่งเลขที่               ๒๙๑๔</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สมุทรสงคราม</p> <p>ตำแหน่งเลขที่               ๒๙๑๔</p>	<p><b>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</b></p> <p>เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p><b>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</b></p> <p>เรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม</p>
๘	<p>ชื่อ - สกุล                   นางสาวพัชรินทร์ ศรีระวรรณ</p> <p>ตำแหน่ง                   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สุพรรณบุรี</p> <p>ตำแหน่งเลขที่               ๓๑๔๐</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สุพรรณบุรี</p> <p>ตำแหน่งเลขที่               ๓๑๔๐</p>	<p><b>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</b></p> <p>เรื่อง การส่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นายวีระพล เปรมสมบัติ</p> <p><b>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</b></p> <p>เรื่อง การรับเงินโครงการอบรมผ่านระบบการรับ ชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (E-Payment Portal Of Government)</p>